

รายงานสรุปการปฏิบัติงานตามแผนงาน

โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม : โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงทั้งระบบครบวงจร
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยกิจกรรมการดำเนินงาน]

การดำเนินการ จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง /รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ/กำหนดแผนและดำเนินผสมเทียมโคเนื้อพันธุ์ดี (ชาร์โลเลส์ แองกัส วากิว) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 25 อำเภอและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี/ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง และลดต้นทุนการผลิตสร้างเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เป้าหมาย 25 อำเภอ 219 ตำบล การดำเนินการระหว่าง ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 โดยเป็นกิจกรรมบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ /ปศุสัตว์อำเภอ 25 อำเภอ/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์ นิลอุบล

ผลิตโดยใจเนื้อโคขุนคัดเกรดพรีเมียมที่เลี้ยงโดยคนอุบล จัดทำขึ้นจากกลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยชะยูง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมโครงการฯ

ตรวจห้องแม่โคให้เกษตรกร

ผสมเทียมโคโดยใช้เข็มฉีดฮอร์โมนนิลอุบล

ติดตามลูกโคที่เกิดใหม่โครงการฯ

พวกร่วมผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล ศึกษาดูงาน

โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงทั้งระบบครบวงจร
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

การดำเนินโครงการ

1. ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการวางแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การจัดการโรงเรือน อาหาร สุขภาพสัตว์ และการตลาด
2. ดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อพันธุ์ดี (ชาร์โลเลส์ แองกัส วากิว) ให้แก่เกษตรกร
3. ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง และลดต้นทุนการผลิต

นิลอุปบล โคขุนพรีเมียม เพื่อคนอุปบล



จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยเชิญวิทยากรที่ประสบความสำเร็จทางด้าน การเลี้ยงโคขุน มาให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยง การให้อาหาร การบริหารจัดการ ฟาร์มของตนเอง

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากาการปศุสัตว์

เกษตรกรมีกิน เกษตรกรมีใช้
หัวใจรับใช้เกษตรกร

ข้อมูลการติดต่อ

contact

☎ : ก.ส่งเสริมและพัฒนากาการปศุสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จันทบุรีอุบลราชธานี

☎ : 045-255-005

กิจกรรมที่ดำเนินการ

- ให้คำแนะนำเกษตรกร**
ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ในเรื่องการจัดเตรียมโรงเรือน การจัดเตรียมโรงเรือน
- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้**
จัดฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพัฒนาการเลี้ยง โคขุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมการผลิตอาหารโคขุน**
สอนเกษตรกรการผลิตอาหารโคขุน เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงโดยการใช้กากมันสำปะหลังมาหมักยีสต์





การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ

1. ต้นน้ำ (ผู้ผลิตโคเนื้อทั้งระบบ) โดยมีเครือข่าย แลกเปลี่ยนโคเนื้อมีชีวิตผ่านระบบสหกรณ์และ เครือข่าย เช่น สหกรณ์โคเนื้อ แพะ และ อูบลราชธานี สหกรณ์โคเนื้อหนองสูง สหกรณ์โคเนื้อ โพนยางคำ บริษัทนครพนมบีพี ฟาร์มก้านันเตียง
2. กลางน้ำ (โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน) แปรรูปชิ้นส่วน เช่น โรงเชือดสลักโค โรงเชือดตราบุรี โรงเชือดก้านันเตียง
3. ปลายน้ำ ผู้บริโภค ผู้จัดจำหน่าย ร้านอาหาร โรงแรม กภัตคาร โมเต็ลวินเทรต เป็นต้น

ความต้องการของตลาด

1. บริษัทนครพนมบีพีไทยแลนด์จำกัด เดือนละ 20 ตัว
2. โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน อบต.สลักโค เดือนละ 10 ตัว
3. กลุ่มผู้ขายเนื้อพรีเมียมทางออนไลน์ เดือนละ 10 ตัว

รวม ความต้องการของตลาดทั้งสิ้น 40 ตัว ต่อเดือน



ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	หน่วยผสมเทียม	รายงานผลการปฏิบัติงานผสมเทียม						จำนวนลูกเกิด			จำนวน น้ำ เชื้อ ที่ เบิก ใน เดือนนี้
		จำนวน เกษตรกร (ราย)	จำนวนโค ทั้งหมด (ตัว)	จำนวนโคแม่ พันธุ์ (ตัว)	จำนวนแม่พันธุ์โคที่ได้รับการผสม เทียม (ตัว)			เพศผู้ (ตัว)	เพศเมีย (ตัว)	รวม	
					โคนาง (ตัว)	โคสาว (ตัว)	รวม				
1	เมืองอุบลราชธานี	5	30	21	19	2	21	7	2	9	0
2	ศรีเมืองใหม่	2	18	6	2	0	2				
3	โขงเจียม	11	59	27	10	1	11				
4	เขื่องใน	10	62	10	10	0	10			0	0
5	เขมราฐ	1	3	2	1		1				
6	เดชอุดม	8	35	24	5	2	7	2	3	5	
7	นาจะหลวย	8	59	37		3	3	14	5	19	
8	น้ำยืน	2	14	7	3		3				
9	บุญทรีก	1	4	2	1	0	1		1	1	
10	ตระการพืชผล	1	1	1	1		1			0	0
11	กุดข้าวปุ้น										
12	ม่วงสามสิบ	4	8	6	4	2	6			0	0
13	วารินชำราบ	5	14	8	4	1	5			0	0
14	พิบูลมังสาหาร	2	6	4	2			1	2		
15	ตาลชุม	1	19	15	2						
16	โพธิ์ไทร	3	15	10	2	1	3	1	-	1	
17	สำโรง	4	23	13		4			1		
18	ดอนมดแดง	2	2	2	1	1	2				0
19	สิรินธร	2	17	8	2		2			1	
20	ทุ่งศรีอุดม	2	2	4	1		1				
21	นาเขีย	9	9	6	6	3	9			0	0
22	นาตาล										
23	เหล่าเสือโก้ก	1	1	1	1		1			0	0
24	สว่างวีระวงศ์	3	6	4	3	1	4			0	0
25	น้ำขุ่น	2	22	16	2		2				
รวม		89	429	234	82	21	95	25	15	35	0

การดำเนินงานโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่าง ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

- จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคนิลอุบล ได้ 1 เครือข่าย มีสมาชิกจำนวน 263 ราย ประกอบด้วย 43 วิสาหกิจชุมชน และ 1 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี



- ขึ้นทะเบียนแม่พันธุ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 396 ตัว โดยการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ



- ดำเนินการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อโคสายพันธุ์แองกัสให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่าง ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 429 ตัว จำนวนลูกเกิดเพศผู้ 25 ตัว และเพศเมีย 15 ตัว รวม 35 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี



ภาพการดำเนินงาน

" ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ ประชุมแนวทางการพัฒนาโคขุนพรีเมียมนิลอุบล "

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคนิลอุบล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 วิสาหกิจชุมชน และ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาด้านการเลี้ยงโคขุน พร้อมทั้งมีการวางแผนผลิตอาหารโคขุนที่จะใช้กันภายในกลุ่มฯ และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางกรมปศุสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอไอพี จำกัด และ กฤษฎาฟาร์ม ร่วมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์

ทั้งนี้ได้มีการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกสายพันธุ์และการตลาดในปีงบประมาณ 2567 โดยในปี 2567 โคที่ใช้ในโครงการฯ ทั้งหมดจะต้องเกิดจากแม่โคในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ และเกิดจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ และเกษตรกรผู้เลี้ยงลูกโคได้รับความเป็นธรรมจากการขายลูกโค



“ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคนิลอุบล ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายพันธุ์เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองม่วง หมู่ 21 ตำบลหนองสะโน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 15 ราย การติดตามงานในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการเลี้ยง การให้อาหาร การขุน และการจัดการคอกสัตว์ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมรับฟังมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง



“ออกให้บริการผสมเทียมโค โครงการ โคนิลอุบล “

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเยีย ออกให้บริการผสมเทียมโค นางฤทัยรัตน์ โทนันต์ บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 3 และโคนายประเสริฐ ดีपालะ บ้านเลขที่ 213 หมู่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลฯ โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ โคนิลอุบล ทั้งนี้ได้แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และสังเกตอาการกลับสัด และการตรวจท้องหลังผสมเทียม ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี



“ออกให้บริการผสมเทียม และติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมโครงการโคนิลอุบล“

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาจะหลวย ออกให้บริการผสมเทียมโคและติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมโครงการโคนิลอุบล จำนวน 1 ราย .นางประไพ ประสานทอง 153 หมู่ 9 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนิลอุบล โครงการโคเนื้อคุณภาพสูง(โคนิลอุบล) และลูกเกิดโครงการโคนิลอุบล เพศผู้ 2 ตัว

ในการนี้ได้แนะนำสำหรับโคที่ผสมเทียมให้สังเกตอาการกลับสัด และการตรวจท้องหลังผสมเทียม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี



“ตรวจเยี่ยมและให้บริการผสมเทียมโค ฟาร์มเกษตรกร โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้”

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเยี่ย ตรวจเยี่ยมและให้บริการผสมเทียมโค ฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ของ นายวัฒนา ปกนาง ม.13 ต.นาตี อ.นาเยี่ย โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์เองกัโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(โคนิลอุบล) ทั้งนี้ได้แนะนำการสังเกตการเป็นสัดและการตรวจท้องหลังการผสมเทียมด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของฟาร์มเป็นอย่างดี



“ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี”

31 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์สุพจน์ รสจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายฯพร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย โดยมีรายละเอียดการประชุมในเรื่องคอกกักสัตว์ คอกกลางรวบรวมสัตว์ การพัฒนาคอกเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การยื่นขอมาตรฐานฟาร์ม GFM ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี



“ตรวจเยี่ยมและให้บริการผสมเทียมโค ฟาร์มเกษตรกร โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้”

วันที่ 3 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบุญทริก ตรวจเยี่ยมและให้บริการผสมเทียมโค ฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ของ นายสุรมนตรี จำนนทร์ ม.9 ต.โนนค้อ อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์เองกึ่งโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(โคชนิดอุบล)



“ประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคชนิดอุบล และมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ประสบอัคคีภัย ”

วันที่ 10 มกราคม 2567 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งจัดกิจกรรมประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคชนิดอุบล ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยได้มีการสรุปผลการเลี้ยงโคขุนและส่งออก ประจำปี 2566 เงื่อนไขการลงทะเบียนโคขุน ประจำปี 2567 การลงทะเบียนแม่พันธุ์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนและตัวแทนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 วิสาหกิจชุมชน ณ ฟาร์มโคนายสำราญ โพธิ์พันธ์ บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโคชนิดอุบล ที่ประสบอัคคีภัย (พ่อสำราญ โพธิ์พันธ์) จำนวน 17,000 บาท พร้อมด้วยข้าวสาร 3 กระสอบ และฟางอัดฟ่อนอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโคชนิดอุบล ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้ด้วย



“ ประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี ”

วันที่ 25 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสัตวแพทย์สุพจน์ รสจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ คอกกักสัตว์ประจำกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนนิลอุบล อำเภวารินชำราบ โดยมีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯและประธานวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย โดยได้มีการสรุปการดำเนินงานในปี 2566 มีการวางแผนการขุนโคนิลอุบลในปี 2567 และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงโคขุน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเนื้อโคขุน เพื่อให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานที่สูงขึ้น



14 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อปรับเปลี่ยนการเลี้ยง อบต.เมืองเดชร่วมกับ กลุ่มโคนิลอุบล และสนง.ปศอ.เดชอุดม อบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้การเลี้ยงโคขุนพรีเมียม และลงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ มีผู้เข้าอบรม 60 ราย ณ วัดบ้านเขม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ



“บริการตอนโคเพศผู้เพื่อเลี้ยงขุนเป็นโคเนื้อคุณภาพ ”

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น ให้บริการตอนโคเพศผู้ พันธุ์แองกัส เพื่อเลี้ยงขุนเป็นโคเนื้อคุณภาพ (โคเนื้ออุบล) พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพโค ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านชำสระกวยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลตาเกาอำเภอเมืองน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

